

**UBND HUYỆN VĂN GIANG  
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~56~~/GD&ĐT-CTTT

V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 37/CT-TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Văn Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện;
- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công;
- Các Lớp mầm non độc lập trong huyện.

Thực hiện Công văn số 216/SGDDĐT-CTTT-GDCN, ngày 09/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 15/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, các Lớp mầm non độc lập (gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, của ngành giáo dục về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực; Công điện số 2412/CD-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 37-CT-TU ngày 15/12/2022 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Công điện số 3418/CD-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ, hội Xuân năm 2023;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội như zalo, Facebook, Tiktok để phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các đơn vị, nhà trường.

3. Chủ động lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học. Xây dựng các giải pháp thực hành, diễn tập các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên các nhà trường. Chủ động phối hợp với Công an huyện, công an xã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, để đảm bảo điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

4. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH; rà soát, thay thế những phương tiện, thiết bị PCCC đã cũ, hỏng, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan, đơn vị, nhà trường; định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố theo phương án đã lập. Hằng năm, chủ động phối hợp với Phòng Tài chính lập dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động PCCC tại trụ sở nhà trường. Khi tiến hành xây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở, các cơ sở giáo dục phải khái toán kinh phí đầu tư, lắp đặt hệ thống thiết bị PCCC và phải được cấp phép về thẩm duyệt thiết kế, tổ chức thi công, nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật. Tổ chức nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực PCCC đã ban hành.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Công TTĐT Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Đàm Huy Đông**